

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ประจำวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2556 หน้า 1



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

<http://www.matichon.co.th>

มติชน

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2556 ปีที่ 36 ฉบับที่ 12833 ราคา 10 บาท

สะพานขาด

สะพานแขวนข้าม
แม่น้ำป่าสัก หรือ
สะพาน 200 ปี
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา พังถล่ม
ส่งผลให้ประชาชน
และรถจักรยานยนต์
ตกลงไป มีผู้เสียชีวิต
แล้ว 4 ราย บาดเจ็บ
อีก 50 ราย เมื่อวันที่
28 เมษายน

คณะกก.กำลังคนฯหวั่น 'พีฟอร์พี'ทำชนบทพัง

นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ (คคก.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมการ คคก. ได้เชิญ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ นพ.สุวัฒน์ กิตติดีลกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สธ. เข้าชี้แจงถึงนโยบายการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ เป็นแบบผสมผสานระหว่างการจ่ายเบี่ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามพื้นที่ กับการจ่ายตามแบบประเมินภาระงาน หรือพีฟอร์พี (P4P) ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติร่วมแสดงความวิตกกังวลถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายพีฟอร์พีที่จะทำให้ คคก.ด้านสาธารณสุขในชนบทได้รับความเสียหาย จึงขอให้ สธ.เร่งแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

“การจ่ายแบบพีฟอร์พีไม่สามารถใช้ทดแทนการให้เบี่ยเลี้ยงเหมาจ่ายได้ เพราะเป็นคนละวัตถุประสงค์กัน คณะกรรมการกังวลอย่างมากว่า คคก.ที่ทำงานในชนบทที่ปัจจุบันมีปัญหาขาดแคลนอยู่บ้าง จะวิกฤตยิ่งขึ้น คนจะหนีจากชนบทมากยิ่งขึ้น เมื่อขาดการสนับสนุนเพื่อไปอยู่ที่สบายกว่า โดยเฉพาะกำลังคนทางด้านสุขภาพจะยิ่งขาดแคลน ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในชนบท” นพ.มงคลกล่าว และว่า สำหรับหลักการพีฟอร์พีนั้น หาก นพ.ประดิษฐ สินทวนรงค์ รัฐมนตรีว่าการ สธ. ปรับนโยบายไปใช้กับโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปที่สภาพการทำงานเหมาะสมจะมีประโยชน์ มากกว่า ส่วนในโรงพยาบาลชุมชนนั้น ขอให้ถามความสมัครใจจากบุคลากรว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ และขอให้ชัดเจนว่าจะไม่มีพีฟอร์พีในเฟสที่ 2 และเฟสที่ 3 อีก

ด้านแหล่งข่าวใน สธ.กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ คคก. นพ.สุพรรณ และ นพ.สุวัฒน์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า นโยบายพีฟอร์พีทำตามข้อมูลพื้นฐานวิชาการ และความปรารถนาดี แต่อาจจะทำเร็วเกินไปจนเกิดปัญหา และว่ารู้สึกเสียใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่หากไม่กล้าทำ ก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

ไขเลือดออกกระบาดรุนแรง สธ.-สพท.สกัดก่อนเข้าฝน

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประชุมวอร์รูมไขเลือดออก ย้ำสถานการณ์ยังน่าห่วง เผยยอดผู้ป่วยสะสม 'มกราคม-เมษายน' พุ่งกว่า 24,000 ราย ตาย 28 ราย ร้อยละ 60 เป็นนักเรียนประถมฯและมัธยมฯ ชี 1 ใน 3 รักษาซ้ำ ทำให้อาการหนัก ดิ่ง สพท.ทั่วประเทศสกัดก่อนถึงฤดูฝน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไขเลือดออกในปี 2556 ว่า จากการประชุมสถานการณ์การเจ็บป่วยของที่ประชุมวอร์รูมแก้ไขป้องกันโรคไขเลือดออก สธ.พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่ 17 เมษายน ทั่วประเทศมีผู้ป่วยสะสม 24,272 ราย เสียชีวิต 28 ราย ผู้เสียชีวิตร้อยละ 60 เป็นเด็กชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อายุ 6-12 ปี จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิต พบว่าประมาณ 1 ใน 3 ไปรักษาตัวที่คลินิกก่อน เพราะเข้าใจว่าเป็นโรคอื่น โดยมี 19 จังหวัด ที่พบผู้ป่วยมากกว่า 2 อำเภอ ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ในช่วงวันที่ 7-20 เมษายน ได้แก่ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด เลย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เชียงราย น่าน แพร่ กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ปัตตานี และสงขลา จึงได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการ สธ.ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ 19 จังหวัดดังกล่าว ติดตามแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน



นพ.ณรงค์
สธ.เมธาพัฒน์

เน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ตระหนัก และจริงจังในการกำจัดต้นตอของยุงลาย รวมถึงสอนให้เด็กทุกคนเข้าใจถึงอันตรายของไขเลือดออก ใส่ใจถึงการป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด และช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ไม่ให้ยุงได้มีโอกาสร่วมพันธุ์มากขึ้น

"ในวันที่ 2 พฤษภาคม คณะกรรมการวอร์รูมฯ สธ.จะ

ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจของสำนักงานควบคุมป้องกันโรค พบว่ามีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอยู่ทั่วไป ส่วนใหญ่จะอยู่นอกบ้าน เช่น เศษขยะ ก่อขยะ โถงเก็บน้ำฝนขนาดใหญ่ไม่มีฝาปิด กระจังกันน้ำหรือแก้วพลาสติกที่ตั้งไม่เป็นที่เป็นทาง และมีน้ำขัง ยางรถยนต์เก่า เป็นต้น จึง

ประชุมหารือกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กนักเรียน ทำให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดยุงลาย โดยจะเสนอใช้ 9 แนวทาง ในการเตรียมพร้อมรับมือกับโรคไขเลือดออกและใช้หัตถ์ใหญ่ในฤดูฝนก่อนที่โรงเรียนทุกแห่งจะเปิดเทอม ได้แก่ 1.กำจัดขยะ และภาชนะเหลือใช้ เช่น กระจัง ยางรถยนต์ ก่อขยะ โถงเก็บน้ำฝน ไม่ใช่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 2.ขัดล้างทำความสะอาดภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำ เช่น แจกเก็บน้ำ แจกัน ถาดรองน้ำตุ๋น ซึ่งอาจมีไข่ของยุงลายเกาะอยู่ 3.ใส่เกลือหรือน้ำส้มสายชูในภาชนะบรรจุน้ำขนาดเล็ก เช่น ขารองตุ๋น เพราะมีสารที่ฆ่าลูกน้ำได้ 4.ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ ลูกบิดประตู ราวบันได แป้นคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการแพร่เชื้อจากมือของเด็กที่ป่วยเป็นไขหวัดใหญ่ไปยังผู้อื่น 5.จัดหาเจลล้างมือไว้หน้าห้องเรียน หน้าลิฟต์ 6.ตั้งกลุ่มเด็กอาสาสมัคร เพื่อช่วยกันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ และแจ้งการป่วยของเพื่อนนักเรียน 7.ตรวจคัดกรองหรือวัดไข้เด็ก หากพบว่ามีไข้ ไอหรือเจ็บคอให้สวมหน้ากากอนามัย แต่หากมีไข้ 2 วัน ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นไขเลือดออก และให้ทายากันยุง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากผู้ป่วย หากถูกยุงกัดแล้วอย่าไปกัดผู้อื่นอีก และให้รีบไปพบแพทย์ 8.ปลูกตะไคร้หอม เพื่อนำไปใช้กันยุงในห้องเรียน และ 9.จัดเตรียมความรู้ให้ครูอนามัยเรื่องไขเลือดออก ใช้หัตถ์ใหญ่ และโรคมือเท้าปาก" นพ.ณรงค์กล่าว

นายกฯปูแนะตั้งทีม พัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 28 เมษายน นพ.ประดิษฐ ลินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในการประชุมเชิงนโยบาย เรื่องการสร้างความเป็นเอกภาพและบูรณาการสิทธิประโยชน์ภาคใต้ระบบประกันสุขภาพของรัฐ ซึ่งมี นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา นพ.วินัย สวัสดิ์ดิตร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เสนอต่อที่ประชุมให้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ่วงดุลนโยบายด้านสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุข โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณาออกนโยบายและถ่วงดุลนโยบายด้านสาธารณสุขเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ออกเป็นนโยบายของรัฐบาล

“แต่ข้อเสนอดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเห็นในที่ประชุมว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ่วงดุลฯ เพราะเกรงว่าจะมีความซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการถ่วงดุลเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งอาจทำให้เกิดปัญหาทางด้านข้อกฎหมาย ทั้งนี้นายกฯได้เสนอทางออกว่า หากจะดำเนินการจริงให้ตั้งเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตแทน เพื่อให้ครอบคลุมมิติคุณภาพชีวิต ทั้งการดูแลเรื่องสุขภาพ การพัฒนาสังคม รวมทั้งด้านการศึกษา ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการหารือกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกครั้ง ดังนั้น ข้อเสนอของเลขาธิการ สปสช.จึงตกไป สำหรับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ นั้น ในเบื้องต้นยังไม่มีการกำหนดว่าจะนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในวันใด ต้องรอให้เกิดความชัดเจนอีกครั้ง” นพ.ประดิษฐกล่าว

ประจำวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2556 หน้า 10



● ยันฮีสานต่อ 'ยิ้มสวย'

นพ.สุพจน์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี เปิดเผยว่า โรงพยาบาล (รพ.) ยันฮี จัดโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์มาแล้ว 15 ปี ได้ให้การผ่าตัดรักษาเด็กพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ไปแล้วกว่า 1,207 ราย สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 16 มีแผนรับเด็กเพิ่มอีก 100 ราย เพื่อผ่าตัดรักษาเด็กให้หายจากความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนสามารถนำบุตรหลานอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 15 ปี ซึ่งอยู่ในความปกครองของท่านมาแจ้งความจำนงผ่านประชาสงเคราะห์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการผ่าตัดรักษาในโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้สนใจทั่วไป หรือมูลนิธิต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีเด็กพิการดังกล่าวอยู่ในความดูแล หรือพบเห็นเด็กพิการตามหลักเกณฑ์ สามารถสอบถามรายละเอียดที่ รพ.ยันฮี โทร. 1723 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

● 'บึงกุ่ม' จัดมหกรรมสินค้า

น.ส.ศิริวรรณ จันทร์หงษ์ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กทม. แจ้งว่า กำหนดจัดงานมหกรรมสินค้าราคาถูก และของดีเขตบึงกุ่ม ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 17.30-24.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตบึงกุ่ม สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าราคาถูกและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อป (OTOP) เขตบึงกุ่ม ชมการแสดงของเยาวชนเขตบึงกุ่ม นอกจากนี้ พบกับการแสดงของศิลปินนักร้องลูกทุ่งค่ายแกรมมี่ พร้อมกับวงดนตรีชุดใหญ่ โดยวันที่ 4 พฤษภาคม พบกับ "รัชชก ศรีโลพันธ์" และวันที่ 5 พฤษภาคม พบกับ "ไผ่ พงศธร" จึงขอเชิญชวนเที่ยวงานในวันและเวลาดังกล่าว

● ระวัง 'พิษสุนัขบ้า'

นพ.สาธิต ไร่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) พัทลุง เปิดเผยว่า ช่วงที่มีอากาศร้อน และแห้งแล้งเหมาะแก่การเจริญเติบโตแพร่ระบาดของเชื้อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ ทั้งนี้ โรคดังกล่าวพบได้ตลอดปี โดยติดต่อจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือ เลียบบริเวณที่มีแผลรอยข่วน หรือน้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อเข้าตา ปาก จมูก สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ที่พบมากที่สุด คือ สุนัข แมว และอาจพบในสัตว์เลี้ยงอื่น เช่น หมู ม้า วัว ควาย และสัตว์ป่า เช่น ลิง ชะนี กระรอก กระจง เป็นต้น สัตว์ที่เป็นโรคนี้สังเกตได้จากมีนิสัยผิดปกติไปจากเดิม เช่น ตื่นเต้นตกใจง่าย กระวนกระวาย กัดทุกอย่างที่ขวางหน้า กินอาหารน้อยลง ไวต่อแสงและเสียง ต่อมาเป็นอัมพาต หลังแข็ง หางตก ลิ้นห้อย กลืนไม่ได้ ขากรรไกรแข็งข็ง และตายภายใน 10 วันนับจากแสดงอาการ วิธีป้องกันโรคคือ ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละครั้ง ระวังบุตรหลานไม่ให้นำสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หากถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่ และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง เช็ดให้แห้งแล้วใส่ยารักษาแผลสด และรีบไปพบแพทย์

ภาคใต้ขาดเลือดกรุปเอ-คนใจบุญบริจาคน้อย

พญ.สร้อยสวางค์ พิภูลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์โลหิตของประเทศไทย ว่า ในเดือนเมษายนนี้ ถือว่าโดยภาพรวมโลหิตไม่ขาดแคลน แต่จะมีบางกรุป เช่น กรุปเอ เท่านั้น ที่ประสบปัญหาขาดแคลน และไม่พอสอดความต้องการมาโดยตลอด ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2556 ทั้งนี้ เนื่องจากในประเทศไทยจะมีประชากรที่มีเลือดกรุปเอประมาณร้อยละ 20-21 ซึ่งจะมีปริมาณน้อยกว่าประชากรที่มีเลือดกรุปบีและกรุปโอมาก แต่ขณะนีประเทศไทยไม่ประสบปัญหาขาดโลหิตและเพียงพอต่อความต้องการ เพราะสภากาชาดไทยจัดโครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปบริจาคโลหิต ซึ่งตลอดโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน พบว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับบริจาคมากที่สุด

พญ.สร้อยสวางค์กล่าวว่ สภากาชาดไทยได้จัดส่งโลหิตทุกกรุปไปสนับสนุนให้จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา นราธิวาส และ ปัตตานี โดยส่งโลหิตไปสำรองไว้ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทุกวันๆ ละ 50 ยูนิต เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องใช้เลือดเร่งด่วน นอกจากนี้ หากจังหวัดใดในภาคใต้มีความต้องการที่จะใช้โลหิต สามารถติดต่อขอรับได้ที่ภาคบริการโลหิต ซึ่งจากการสำรวจพบว่า โลหิตที่จัดส่งใช้หมดทุกวัน

“การที่ต้องส่งโลหิตลงไปสนับสนุนให้กับภาคใต้ทุกวันนี้ ก็เพราะว่าคนภาคใต้ไม่ค่อยนิยมบริจาคโลหิต เนื่องจากมีความเชื่อทางด้านศาสนาว่า ไม่ควรบริจาคโลหิต แต่สามารถรับโลหิตได้ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวก็ได้รับการเชิญชวนให้ไปให้ข้อมูลกับกลุ่มนักเรียน เพื่อสร้างทัศนคติให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องการบริจาคโลหิตมากขึ้น ว่ ถือเป็นการทำงานอย่างหนึ่ง เพราะการบริจาคเลือดเท่ากับว่าได้ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น” พญ.สร้อยสวางค์กล่าว

แพทย์ไทยหนุนตั้งศูนย์รังสีโปรตอน

ศ.นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุภาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่ รังสีโปรตอนเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดขณะนี้ โดยมีความแม่นยำ และลดภาวะแทรกซ้อน เพิ่มโอกาสการรักษาในมะเร็งหลายชนิด อาทิ มะเร็งตับ มะเร็งทางเดินน้ำดี มะเร็งตับอ่อน มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งศีรษะและลำคอ และมะเร็งอื่นๆ ที่สำคัญเทคนิคดังกล่าว ยังมีประโยชน์อย่างมากต่อการรักษามะเร็งในเด็ก โดยลดภาวะแทรกซ้อนและโอกาสการเกิดมะเร็งที่สองจากการฉายรังสี (Second Malignancy) เพิ่มความหวังสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกระดับ ทุกฐานะได้มาก

“ล่าสุดได้มีการศึกษาตัวอย่างศูนย์โปรตอนในประเทศอังกฤษ ที่จะดำเนินการก่อตั้งในปี 2017 ซึ่งจะเป็ระยะเวลาเดียวกับที่ประเทศไทยอาจจะจัดตั้งขึ้นด้วย ขณะนี้จึงถือเป็นการกิจสำคัญที่วงการแพทย์ไทยต่างสนใจ ทั้งนี้ ในการประชุมวิชาการประจำปี 2556 ของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย ที่ จ.ชลบุรี เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะแพทย์ และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เห็นพ้องร่วมกันว่ ประเทศไทยควรมีการจัดตั้งศูนย์รังสีโปรตอน โดยจะร่วมกันจัดตั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาและการวิจัย ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้คนไทยทุกระดับชั้นได้เข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง และทำให้เป็นศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็งในภูมิภาคนี้ด้วย” ศ.นพ.พิทยภูมิกล่าว



ไทยยรัฐ

ประจำวันที 29 เมษายน พ.ศ.2556 หน้าที 1

สธ.เตือนภัย
ใช้เล็ดออก
ตายแล้ว28
กระทรวงสาธารณสุข
เตือนสถานการณ์ใช้เล็ด-
ออกปีนี ★ มีต่อหน้า 16



⚠ **ทับสยง** สภาพคพหนึ่งนเผู้เสยชีวิตทีถูกห่นคองกริตสะพานแขวงน200 ปี ข้มเม่น้ำป่าล็ก หมู6 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ขาคร่วงตกลงมาทับร่างเสยชีวิตสยงพร้อมรด จยย. หน่วยกู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำศพออกมา.



พลอยเบิกใจ ไม่มีเวลาให้กัน

▲ สะพานขาด

สภาพสะพานแขวน 200 ปี ข้ามแม่น้ำป่าสัก หมู่ 6 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ลวดสลิงขาดเทร้างผู้คนที่เดินอยู่บนสะพานร่วงตกลงไปก่อนถูกพื้นสะพานคอนกรีตตกลงไปทับร่าง เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ศพ.

สีริมงคล

พล.ต.นรศ.นันท-
โชติคช.ภ.พล.ต.ต.
กรเอก เพ็ชรไชยเวส
และ ว่าที่รต.สมทรง
สรรพโกศลกุล นายก
เทศมนตรีนครฯ ทำบุญ
ตักบาตรประเพณีสงน้ำ
“หลวงพ่อก้าว” ที่ด้านหน้า
บ.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา.



กรมอนามัยจับมือ สพป.

ต้านขายขนมขบเคี้ยว

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.นายจักรพรรดิ จิตมณี ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เผยว่า จากการที่ตนเข้าประชุมโครงการลดอ้วนไร้พุงภาคีร่วมใจที่สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมมือกับกรมอนามัยดำเนินการ โดยเน้นให้นักเรียนไทยมีสุขภาพดีและมีเป้าหมายภายในปี 2560 นักเรียน 100 คนจะมีเด็กอ้วนไม่ถึง 15 คน เพราะนักเรียนจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ตนจึงสั่งการให้พื้นที่ที่เปิดภาคเรียนทุกโรงเรียนต้องสำรวจเด็กอ้วน พร้อมสั่งให้ทุกโรงเรียนควบคุมอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโดยให้ชริโภคอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ อาหารจำพวกที่มีไขมันสูงน้ำตาลมขนมขบเคี้ยวที่ไม่มีประโยชน์ห้ามร้านค้าใน ร.ร.ขายเด็ดขาด

ทางด้านนายถวัลย์ อยู่สุวรรณ สาธารณสุขอ.เดิมบางนางบวชเผยว่าอาหารจำพวกไม่มีประโยชน์ไม่สมควรให้เด็กรับประทานเพราะจะส่งเสริมให้เด็กอ้วนทำให้ร่างกายมีการสะสมของไขมันมากกว่า

ปกติการที่มีการสะสมของไขมันมากขึ้นตามอวัยวะต่างๆเช่น ตับ ไต ลำไส้ กระเพาะอาหารและอื่นๆจะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไขมันในเลือดสูง โดยรอบพุงที่เพิ่มขึ้นทุก 5 ซม. จะเพิ่มโอกาสเกิดโรคเบาหวาน 3-5 เท่า เมื่อเปิดภาคเรียนตนจะเชิญ ผอ.ร.ร.มาประชุมวางแผนทางควบคุมและป้องกัน ล่าสุด รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่งได้เข้าไปแนะนำเรื่องอาหารการกินของเด็กเล็กให้กับผู้ปกครองรับรู้คุณประโยชน์และโทษที่เป็นแหล่งกำเนิดของโรคต่างๆแล้วด้วย

ขณะที่ น.ส.จิราพร เอี่ยมระหงษ์ ผอ.ร.ร.วัดด่านช้าง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพให้กับเด็กนักเรียน จนกระทั่งกรมอนามัยมอบรางวัลดีเด่นในระดับเพชรให้เผยว่าขณะนี้วัฒนธรรมการกินของเด็กนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปผู้ปกครองส่วนใหญ่จะซื้อข้าวกล่องให้ลูกกินก่อนไปโรงเรียน โดยเฉพาะข้าวมันไก่ อีกทั้งขณะนี้บรรดาผู้ปกครองนิยมพาลูกเข้าห้างสรรพสินค้าเพื่อไปกินไก่ทอดเป็นเรื่องต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวต่อไป.

สธ.เตือนภัย ☆ ต่อจากหน้า 1

นำเป็นห่วง เผยยอดป่วยสะสม 4 เดือน ม.ค.-เม.ย. 2556 พุ่งกว่า 24,000 ราย เสียชีวิต 28 ราย ร้อยละ 60 เป็นนักเรียนประถมและมัธยม คาดจำนวนป่วย จะรุนแรงขึ้นช่วงเปิดเทอมเดือน พ.ค.-ส.ค.เพราะ เป็นฤดูกาลระบาดโรคนี้ แนะนำเข้มก่าจัดยุงลายทั้ง ในโรงเรียนและชุมชน เตรียมหาหรือ สพฐ.ดำเนิน 9 แนวทางรับมือใช้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2556 ว่า จากการประเมินสถานการณ์ การเจ็บป่วยของทีประชุมวอร์มูมแก้ไขป้องกันโรค ไข้เลือดออกกระทรวงสาธารณสุข พบว่าตั้งแต่เดือน ม.ค.ถึงวันที่ 17 เม.ย.2556 ทั่วประเทศมีผู้ป่วยสะสม 24,272 ราย เสียชีวิต 28 ราย ผู้เสียชีวิตร้อยละ 60 เป็นเด็กชั้นประถมและมัธยมศึกษา อายุ 6-12 ปี จากการวิเคราะห์สาเหตุทีทำให้เสียชีวิตพบว่าประมาณ 1 ใน 3 ไปรักษาตัวทีคลินิกก่อนเพราะเข้าใจว่าป่วยเป็น โรคอื่น โดยมี 19 จังหวัดทีพบผู้ป่วยมากกว่า 2 อำเภอติดต่อกัน 2 สัปดาห์ในช่วงวันที่ 7-20 เม.ย.2556 ได้แก่ นครราชสีมา ร้อยเอ็ดเลย หนองบัวลำภู นครพนม กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เชียงราย น่านแพร่ กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี บัตตานี สงขลาและสตลนคร ได้ก่าขับ ให้ผู้ตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขทีรับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ 19 จังหวัดดังกล่าวติดตามแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน

ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจของสำนักงานควบคุมป้องกันโรคพบว่ามีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายได้ทั่วไป ส่วนใหญ่จะอยู่นอกบ้านมากกว่า ในบ้าน เช่น เศษขยะ ก่อ่งโพงม ็องเก็บน้ำฝน ขนาดใหญ่ไม่มีฝาปิด กระป๋อง ถ้วยน้ำหรือแก้วพลาสติกทีทิ้งไม่เป็นทีเป็นทางและมีน้ำขังยางรถยนต์เก่า เป็นต้น จึงต้องเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายตระหนักและจริงจังในการก่าจัดต้นตอของยุงลาย รวมถึงสอนให้เด็กๆ ทุกคนเข้าใจถึงอันตรายของไข้เลือดออก ใส่ใจถึงการป้องกันตนเองไม่ให้ ยุงกัด และช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ไม่ให้ ยุงได้มีโอกาสรเพาะพันธุ์มากขึ้น

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวอีกว่า วันที่ 2 พ.ค.นี้คณะกรรมการวอร์มูมของกระทรวงสาธารณสุข จะประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กนักเรียน ทำให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดยุงลายเพราะ คาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะรุนแรงขึ้นตั้งแต่ช่วงเปิดเทอม เดือน พ.ค.-ส.ค. เพราะเป็นฤดูกาลระบาดโรคนี้ โดย จะเสนอให้ใช้ 9 แนวทางในการรับมือกับโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ในฤดูฝนด้วยก่อนทีโรงเรียนทุกแห่งจะเปิดเทอม ได้แก่ 1.ก่าจัดขยะและ ภาชนะเหลือใช้ เช่น กระป๋อง ยางรถยนต์ ก่อ่งโพงม ็องไม่ให้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 2.จัด-ล้างทำความสะอาดภาชนะทีใช้บรรจุน้ำเช่น แจ็กกัเก็บน้ำ แจ็กกั ถาดรองน้ำตู้เย็น ซึ่งอาจมีไข่ของยุงลายเกาะอยู่ 3.ใส่เกลือ หรือน้ำส้มสายชูในภาชนะบรรจุน้ำขนาดเล็ก เช่น ขารองตู้ เพราะมีสารทีฆ่าลูกน้ำได้ 4.ทำความสะอาดพื้นผิวทีสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ ลูกบิดประตูราว บันได แป้นคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการ แพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ 5.จัดหาเจลล้างมือไว้หน้าห้องเรียน หน้าลิฟต์ 6.ตั้งกลุ่มเด็กอาสาสมัครเพื่อช่วยกันสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ และแจ้งการป่วยของเพื่อนนักเรียน 7.ตรวจคัดกรองหรือวัดไข้เด็ก หากพบว่ามีไข้ ไอหรือเจ็บคอให้สวมหน้ากากอนามัย หากมีไข้ 2 วันให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็น ไข้เลือดออก และให้หายกันยุง เพื่อป้องกันการ แพร่เชื้อจากผู้ป่วยหากถูกยุงกัดแล้วยุงไปกัดผู้อื่น อีก และให้รีบไปพบแพทย์ 8.ปลูกตะไคร้หอม เพื่อนำไปใช้กันยุงในห้องเรียน และ 9.จัดเตรียมความรู้ ให้ครูอนามัยเรื่องไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ และโรค มือเท้าปาก

“ทีสำคัญคือหากเป็นไข้ ไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ำมูก และไข้ไม่ลดลงภายใน 2 วัน ไม่ว่าเด็กหรือ ผู้ใหญ่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นไข้เลือดออก และให้รีบไปพบแพทย์ทีโรงพยาบาลทันที เพื่อรับ การตรวจรักษาทีถูกวิธีตั้งแต่เนิ่นๆ และป้องกันการ สูญเสียชีวิต เนื่องจากผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่เมื่อเป็นไข้มักจะไปพบแพทย์ทีคลินิกก่อน กว่าจะนำผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลก็เมื่อมีอาการรุนแรง มาดขึ้นและสุดท้ายก็ช่วยชีวิตไม่ทัน” นพ.ณรงค์กล่าว

สะพานแขวนถล่ม ☆ ต่อจากหน้า 1

ร่างเหล็ก ได้รับบาดเจ็บระนาวอีกหลายสิบคนเผยเป็นสะพานที่ชาวบ้านใช้เดินข้ามและรด จยย.วิ่งผ่านได้ ขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเย็นวันอาทิตย์มีผู้คนเดินข้ามบนสะพานกว่า 100 คน ชู่ๆลวดสลิงรูดทำให้สะพานเอียงวูบเหวี่ยงผู้คนบนสะพานร่วงตกลงไปด้านล่าง ก่อนถูกพื้นสะพานตกลงมาทับซ้ำตูดของหน่วยกู้ภัยระดมกำลังค้นหาผู้สูญหาย โดยเร่งด่วน

สองสะพานแขวน 200 ปี ข้ามแม่น้ำป่าสัก พังเทกระจากชาวบ้านมีร้อยศพสะพานตายเจ็บจำนวนมาก รายนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 28 เม.ย. ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ยี่มการบุญ พงส.สก.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.วิโรจน์ วัจล พงส.ผพ.สก.ท่าเรือ นำกำลังไปตรวจสอบเหตุสะพาน 200 ปี ข้ามแม่น้ำป่าสัก หมู่ 6 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ พังตกแม่น้ำป่าสักมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก พบว่าสะพานดังกล่าวแขวนด้วยลวดสลิงพื้นเป็นคอนกรีต กว้าง 2.10 เมตร ยาว 240 เมตร เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เดินเท้าและขี่รถ จยย. รถจักรยานสองล้อ สัตว์จรไปมาระหว่างตลาดท่าหลวง และเขื่อนพระราม 6 กับวัดสะตือ พบภาพของสะพานพังถล่มลงมาทั้งสะพาน ลวดสลิงที่ยึดสะพานขาดสะบั้น แผ่นคอนกรีตปูพื้นสะพานร่วงตกลงแม่น้ำป่าสัก ทำให้ชาวบ้านที่สัญจรอยู่บนสะพานทั้งหมด ล่วงลงด้านล่างซึ่งอยู่ต่ำกว่าพื้นสะพานไม่น้อยกว่า 5 เมตร โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอยุธยาวมใจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และชาวบ้านนับพันคนจากทั้ง 2 ฝั่งสะพาน เร่งช่วยเหลือคนเจ็บและค้นหาผู้สูญหายอย่างขุมน

เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตถูกแผ่นคอนกรีตทับอยู่ใต้สะพานรวม 4 ศพ ทราบชื่อเพียงคนเดียว น.ส. เกลิณี ขบาศรี อีก 3 ศพ เป็นชาย 2 ศพ และเด็กหญิง 1 ศพ ส่วนคนเจ็บ 8 คน อาการสาหัสเนื่องจากถูกพื้นสะพานเป็นแผ่นคอนกรีตหล่นทับ นำส่ง รพ. ท่าเรือ ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาคนเจ็บที่คาดว่าตกลงไปในแม่น้ำป่าสักหวังชีวิตร แต่ยังไม่พบคนเจ็บ

นายวิฑิต ปิ่นนิลกร นายอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นมีเด็กอายุ 12 ปีเสียชีวิต 1 ศพ มีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 10 กว่าคน ถูกนำส่ง รพ.ท่าเรือ ในจำนวนนี้อาการสาหัส 2-3 คน และมีที่ยังค้นหาได้ซากชิ้นส่วนของสะพานที่ยังช่วยไม่ได้อีกส่วนหนึ่ง สะพานดังกล่าวเป็นสะพานแขวนด้วยลวดสลิงด้านบน 2 เส้น ด้านล่าง 2 เส้น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีราวสะพาน โดยลวดสลิงประกอบด้วยลวดเส้นเล็กๆหลายเส้นอยู่ด้านบน คาดว่าลวดสลิงขาด ทำให้พื้นสะพานทั้งหมดร่วงลงไปทั้งพื้นดินและพื้นน้ำด้านล่าง ขณะนี้ได้ให้วิศวกรที่คุมการก่อสร้างของเทศบาล ต.ท่าหลวง ไปตรวจสอบร่วมกับตำรวจเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สำหรับสะพานดังกล่าวเป็นสะพานเดินข้ามระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างหมู่ 5 บริเวณเขื่อนพระราม 6 ข้ามไปฝั่งหมู่ 6 วัดสะตือ ซึ่งมีพระนอนหลวงพ่อโตวัดสะตือที่สมเด็จพระพุฒาจารย์โตสร้างไว้

ต่อมา นายเชษฐา ปทุมรังสี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าหลวง นำเจ้าหน้าที่ร่วมค้นหาช่วยเหลือคนเจ็บบริเวณสะพานฝั่งวัดสะตือ เปิดเผยว่า ช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเย็นวันอาทิตย์ผู้คนพลุกพล่านกว่า 100 คน ทั้งพวกที่เดินทางกลับบ้าน และเดินทางกลับจากตลาดท่าหลวง ระหว่างนั้นลวดสลิงที่ยึดสะพานเกิดรูดทำให้สะพานเอียงวูบ เทศบาลบนสะพานรวมทั้ง รด จยย.และจักรยาน ร่วงตกสะพานแล้วแผ่นคอนกรีตปูพื้นสะพานตกลงมาทับซ้ำ เท่าที่ทราบฝั่งวัดสะตือพบผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ศพ คาดว่ายังมีคนสูญหายอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่ทราบว่าอีกด้านของสะพานมีผู้เสียชีวิตและสูญหายเท่าใดแน่

ด้านนายวิฑิตดี นาคสุด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าหลวง ช่วงเกิดเหตุมีชาวบ้านใช้สะพานจำนวนมาก ชู่ๆสะพานเกิดพลิกเททั้งคนและรถ จยย. รวมทั้งแผ่นคอนกรีตพื้นสะพานร่วงลงมาทับคนที่ตกลงมาแล้วลวดสลิงกลางสะพานเกิดขาดสะบั้นลง เบื้องต้นทราบว่า มีผู้บาดเจ็บกว่า 20 คน ถูกนำส่ง รพ. บ้านหมอ รพ.ภาชี และ รพ.โกสัสัย

☆ มีต่อหน้า 19

สะพานแขวนถล่ม ☆ ต่อจากหน้า 16

ขณะเดียวกันชิงสะพานแขวน 200 ปี ฝั่งตลาด
ท่าหลวง นายวิทิต ปิ่นนิกร นายอำเภอท่าเรือ นำ
เจ้าหน้าที่ อส. กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งชาวบ้าน
นับร้อยคนช่วยกันงัดพื้นสะพานที่ตกลงเคลื่อนพื้น
ดินและตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักเพื่อเคลียร์ว่ามีผู้บาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตติดอยู่ใต้ซากสะพานหรือไม่ รวมทั้งม
ค้นหาผู้สูญหายที่คาดว่าล่องลงแม่น้ำป่าสักอย่างเร่ง
ด่วน ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง 4
คน ทราบชื่อนางเกศณี ชบาศรี ไม่ทราบอายุ นาย
ณัฐวุฒิ ใจตรง อายุ 24 ปี นายสามารถ ญาณปัญญา
อายุ 33 ปี และ ด.ญ.พิริยาพร เสือสมิง อายุ 12 ปี
นายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา
เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย
เร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
และส่งจนท.กรมโยธาของจ.พระนครศรีอยุธยาไป
ตรวจสอบหาสาเหตุสะพานถล่มในครั้งนี้ เบื้องต้น
รายงานเหตุการณ์ให้กับ รมว.มหาดไทยให้ทราบ
แล้ว สะพานแบบขึงด้วยลวดสลิงมีอยู่หลายแห่งใน
พื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ยังไม่มีคำสั่งให้งดใช้
ในวันที่ 29 เม.ย.จะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุม
เพื่อหาสาเหตุในเหตุการณ์นี้ ขณะเดียวกันก็วาง
แนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนด้วย

เตลิวีฬ

ประจำวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2556 หน้า 3

‘หมอมงคล’จี้สร.เร่งยุติปัญหาพีฟอร์พี

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. นพ.ประดิษฐ ลิษฐ ฌรณค รมว.สาธารณสุข ตอบข้อซักถามกรณี ปรรยาศาในกระทรวงสาธารณสุขยังไม่สงบ เพราะมีการเคลื่อนไหวขับไล่จากชมรมแพทย์ ฌนบทและเครือข่ายเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน ตามภาระงาน (พีฟอร์พี) และเรื่องต่าง ๆ ว่า ก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจว่า สิ่งที่ตนทำเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์วงการ สาธารณสุขและต่อประชาชนอย่างไร เหมือนกับ ทำโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรครในตอนแรก เมื่อ เริ่มอะไรใหม่ ๆ ย่อมมีคนขัดแย้งไม่เห็นด้วย แต่ ขอให้เราร่วมกันทำงานและพิสูจน์ ตนไม่ใช่คน มีทิสู ถ้าทำไปแล้วไม่ดียินดีปรับปรุงแก้ไข ขอให้ นื่อง ๆ คิดอย่างนี้ก่อน มิฉะนั้นก็เดินหน้าต่อไป ได้ เมื่อถามกรณีทีแพทย์ฌนบทระบุว่าจะไป ฌมณุมที่หน้าบ้านนายกรัฐมนตรึ นพ.ประดิษฐ ฌล่าวว่า ถ้าทำอย่างนั้นค่อนข้างจะไม่เหมาะสม

ด้าน นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานคณะ ฌรรมการก้าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ฌล่าวว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะ ฌรรมการก้าลังคน นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รอง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สุวัฒน์ กิตติ ฌิลกกุล ผอ.สำนัคนโยบายและแผน (สนย.) เสียหายอย่างแน่นอนฉะนั้นขอให้กระทรวง ได้ชี้แจงนโยบายการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่า สาธารณสุขรีบแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นโดยเร็วการ ฌอบแทนเป็นแบบผสมผสานระหว่างการจ่าย ฌจ่ายตามภาระงาน เพราะพีฟอร์พีไม่สามารถใช้ เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและพีฟอร์พี โดยคณะกรรมการ ทดแทนการให้เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายได้เพราะเป็น การแสดงความวิตกปัญหาจากนโยบายพีฟอร์พี คนละวัตถุประสงค์กัน.

จะทำให้กำลังคนด้านสาธารณสุขในฌนบท ฌียหายอย่างแน่นอนฉะนั้นขอให้กระทรวง ได้ชี้แจงนโยบายการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่า สาธารณสุขรีบแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นโดยเร็วการ ฌอบแทนเป็นแบบผสมผสานระหว่างการจ่าย ฌจ่ายตามภาระงาน เพราะพีฟอร์พีไม่สามารถใช้ เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและพีฟอร์พี โดยคณะกรรมการ ทดแทนการให้เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายได้เพราะเป็น การแสดงความวิตกปัญหาจากนโยบายพีฟอร์พี คนละวัตถุประสงค์กัน.



